



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	เลขประจำตัวผู้สมัคร
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑) ความรู้ความเข้าใจ หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน ตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์	สอบสัมภาษณ์	วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ	ตามเลขประจำตัวสอบ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ มารายงานตัวตามกำหนดการดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามประกาศฉบับนี้
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันที่ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น
๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ
๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ และทางเว็บไซต์สำนักงาน <https://chaiyaphum.cad.go.th>

จ) ข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางวนิดา พรโสภิต)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
 ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๐๑	นายเชวงศักดิ์	วาสสามัคคี
๐๐๐๓	นายอณิวัติ	มุลิตา
๐๐๐๔	นายสมคิด	กิ่งกุลหา
๐๐๑๐	นางสาวนฤมล	เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
๐๐๑๒	นายพงศกร	สุภาวดี

**ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
สำหรับการดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ**

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ โดยจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามสอบ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ด้วยตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วย ATK ก่อนเข้าสอบ (จัดหาด้วยตนเอง) โดยแสดงผลตรวจหรือหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานที่ก่อนเข้าห้องสอบ ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

๒. ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบ และในห้องสอบ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๓. ทำความสะอาดมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสอบ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับผู้เข้าสอบ บริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องน้ำ และจุดบริการอื่น ๆ)

๔. หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย และมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ควรติดต่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน ก่อนวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และในวันสอบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบด้วย ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ จัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบสถานที่สอบ ในห้องสอบด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนวันสอบคัดเลือก

๖. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยเคร่งครัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ

โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๕๐๕